



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลตำบลดอนตรอ กำหนดรับสมัครฯ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนตรอได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายสรารุร สุขเกื้อ	ผู้ได้รับการสรรหา และเลือกสรร

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่รับสมัครฯ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม่มิลิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

แบบสรุปคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลคอนทรอ
ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	การทดลองตัวอย่างงาน (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๒๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
๐๑	นายสรารัฐ สุขเกื้อ	๘๙	๘๙.๕๐	๑๗๘.๕๐	ผู้ที่ได้รับ การเลือกสรร และสรรหาเป็น พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานผลิต น้ำประปา



(นายวัชร สุขเกื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนทรอ